

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ในการกำหนดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตบางรัก

การจัดทำฐานข้อมูลสำนักงานเขตบางรัก

ประเด็นในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑) ประวัติความเป็นมาของพื้นที่/สำนักงานเขต

สำนักงานเขตบางรัก เดิมเป็นอำเภอ ตั้งขึ้นปี พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยประกาศกระทรวงนครบาล รวมอำเภอขึ้นใน ๔ อำเภอ (ประกาศเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๗ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๐) อาศัยที่ของเอกชน ตั้งอยู่บนถนนสี่พระยา เป็นที่ทำการชั่วคราว และได้สร้างที่ทำการถาวรขึ้นที่ถนนนเรศ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ กรมการปกครองอนุมัติงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการอำเภอบางรักใหญ่ เป็นอาคาร ๓ ชั้น เมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๑๒ และได้เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๓ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารปัจจุบันเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ ใช้งบประมาณ ๖๒๗,๐๐๐ บาท ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารต่อเนื่องจากอาคารเดิมเป็น ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๗ เขตบางรัก มีพื้นที่การบริหารรวม ๕ แขวง ประกอบไปด้วย แขวงสีลม แขวงสุริยวงศ์ แขวงสี่พระยา แขวงบางรักและแขวงมหาพฤฒาราม รวมทั้งเพื่อความเหมาะสมกับการปกครอง การบริหารและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อใช้บริการของกรุงเทพมหานคร

๒. พื้นที่เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่

สำนักงานเขตบางรัก มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๕.๕๓๖ ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่ แต่ละแขวงได้ดังนี้

๑. แขวงบางรัก	มีพื้นที่	๐.๖๘๙	ตารางกิโลเมตร
๒. แขวงมหาพฤฒาราม	มีพื้นที่	๐.๘๘๙	ตารางกิโลเมตร
๓. แขวงสี่พระยา	มีพื้นที่	๑.๐๖๔	ตารางกิโลเมตร
๔. แขวงสีลม	มีพื้นที่	๒.๐๗๔	ตารางกิโลเมตร
๕. แขวงสุริยวงศ์	มีพื้นที่	๐.๘๒๐	ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับเขตปทุมวัน

ทิศใต้ ติดกับเขตสาทร

ทิศตะวันออก ติดกับเขตประทุมวัน
ทิศตะวันตก ติดกับเขตคลองสาน

๓.. อำนาจหน้าที่/ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักงานเขต

๑. ฝ่ายปกครอง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน พินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) การฉกฉวยที่ดิน การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานพิธี การ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะ กลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายทะเบียน มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ ทิเลือกตั้ง และการพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้ง การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายโยธา มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจัดหาหรือจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น โดยวิธีตกลงซื้อขาย การขออนุญาต และการจัดซื้อโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษาคลอง

ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดิน กรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอยป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการสำรวจออกแบบหรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขภาพอาหาร การสุขภาพสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขภาพตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขภาพสิ่งแวดล้อม การสุขภาพทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขภาพและถูกสุขลักษณะ การควบคุม ดูแลการจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๕. ฝ่ายรายได้ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์สินผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่ผู้ ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้ แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสุ บชนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาต

ตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ ที่มี ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ สถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้ รับ มอบหมาย

๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำ เจ้าพระยาเรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสู ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาต ตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ ที่มี ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ สถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้ รับ มอบหมาย

๗. ฝ่ายการศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสาน ตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิ การของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น วิเคราะห์ ข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อการวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อเด็ก อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในพื้นที่ เขตเพื่อเตรียมการรับนักเรียน ประสานงาน ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่เขต รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการเขต ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของสำนักงานเขต วางแผนและดำเนินงานในการระดม ทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการ จัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสวัสดิ ภาพในสถานศึกษา การส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครองสิทธิของนักเรียน สสำรวจและ จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

และประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักเรียนของสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานการสำรวจข้อมูล ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ด้อยโอกาส เด็กความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านภารกิจของศูนย์ วิชาการ ดำเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ และหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๘. ฝ่ายการคลัง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงิน งบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงิน นอ้ื่นใด (ได้แก่ การรั บเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมการจั ดทำแผนการใช้ จ่า ยเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน ๙ ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชีระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลัง พัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารช้ ้อมูลและรายงาน ภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๙. ฝ่ายเทศกิจ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดีและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชน และสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพการ จัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงิน ออมครอบครัว การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการ ดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลาน กีฬา การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการ ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้คำปรึกษาแนะนำทาง วิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่เขต

1. จำนวนประชากรในพื้นที่จำแนกตามอายุและแขวง

แขวง	เพศ	อายุ (ปี)									
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
แขวงมหาพฤตมาราม	ชาย	220	244	258	360	390	475	470	390	403	382
	หญิง	168	221	280	382	444	465	483	449	444	506
	รวม	388	465	538	742	834	940	953	839	847	888
แขวงสีลม	ชาย	477	241	243	265	354	309	348	345	344	308
	หญิง	442	218	210	299	308	305	337	426	302	418
	รวม	919	459	453	564	662	614	685	771	646	726
แขวงสุริยวงศ์	ชาย	173	73	93	116	123	130	161	134	152	123
	หญิง	178	74	97	112	134	162	164	173	175	150
	รวม	351	147	190	228	257	292	325	307	327	273
แขวงบางรัก	ชาย	65	56	79	75	111	93	112	105	89	94
	หญิง	40	49	65	105	90	86	98	106	94	108
	รวม	105	105	144	180	201	179	210	211	183	202
แขวงสีพระยา	ชาย	174	220	222	310	324	364	382	389	370	387
	หญิง	172	213	232	327	358	376	422	416	398	423
	รวม	346	433	454	637	682	740	804	805	768	810
รวมทั้งหมด		2109	1609	1779	2351	2636	2765	2977	2933	2771	2899

แขวง	เพศ	อายุ (ปี ต่อ)											รวม
		50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-100	100>	
แขวงมหาพฤตมาราม	ชาย	577	465	386	282	164	136	63	34	8	3	3	5713
	หญิง	528	561	516	345	249	192	134	65	28	3	3	6466
	รวม	1105	1026	902	627	413	328	197	99	36	6	6	12179
แขวงสีลม	ชาย	402	326	294	233	165	122	79	40	10	4	2	4911
	หญิง	486	443	421	325	232	220	112	73	32	26	3	5638
	รวม	888	769	715	558	397	342	191	113	42	30	5	10549
แขวงสุริยวงศ์	ชาย	120	130	137	106	80	56	29	11	5	2	1	1955
	หญิง	185	177	195	155	96	77	49	22	13	7	1	2396
	รวม	305	307	332	261	176	133	78	33	18	9	2	4351
แขวงบางรัก	ชาย	105	128	105	99	45	39	30	12	3	6	2	1453
	หญิง	136	106	125	100	67	57	48	16	9	0	1	1506
	รวม	241	234	230	199	112	96	78	28	12	6	3	2959
แขวงสี่พระยา	ชาย	335	362	348	239	160	142	62	36	9	7	2	4844
	หญิง	493	504	459	350	221	210	151	75	21	6	2	5829
	รวม	828	866	807	589	381	352	213	111	30	13	4	10673

2. จำนวนการเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที่

แขวง	การเกิด				การตาย			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
แขวงมหาพฤตมาราม	1	1	1	2	92	88	35	8
แขวงสีลม	3097	3415	3868	2210	73	81	448	424
แขวงสุริยวงศ์	1647	1681	1331	654	32	27	264	272
แขวงบางรัก	9	5	3	0	23	21	12	5
แขวงสีพระยา	0	2	1	2	72	87	43	13
รวม	4754	5104	5204	2868	292	304	802	722

แขวง	การย้ายเข้า				การย้ายออก			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
แขวงมหาพฤตมาราม	442	435	426	223	615	581	530	260
แขวงสีลม	456	513	505	296	2529	2935	3833	2094
แขวงสุริยวงศ์	195	188	208	85	1378	1383	1506	726
แขวงบางรัก	117	84	94	52	147	157	135	84
แขวงสีพระยา	416	394	416	217	484	526	492	262
รวม	1626	1614	1649	873	5153	5582	6496	3426

3. จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

ประเทศ	จำนวน (คน) แยกแขวง				
	แขวงมหาพฤต	แขวงสีลม	แขวงสุรียวง	แขวงบางรัก	แขวงสีพระยา
พม่า	678	908	794	235	2675
ลาว	440	602	178	100	812
เขมร	78	79	83	17	290
อื่น ๆ (ระบุ)					

4. จำนวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา	จำนวน (คน)
พุทธ	6
อิสลาม	5
คริสต์	12
อื่นๆ (ระบุ)	5

หมายเหตุ - ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

5. จำนวนศาสนสถานในพื้นที่เขต

ศาสนา	จำนวน (แห่ง)
พุทธ	
อิสลาม	
คริสต์	
อื่นๆ (ระบุ)	

6. จำนวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง	จำนวน (แห่ง)	ชื่อ	ความสำคัญ
1. สี่พระยา	2	1. วัดมหาพฤฒาราม	1 วัดโบราณเก่าแก่สร้างสมัยใดไม่ปรากฏได้รับสถาปนาวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวง
		2. พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	2 บ้านพักอาศัยที่เก็บรักษาเครื่องมือต่างๆของคนบางกอกในอดีต
2. แขวงบางรัก	2	1 อารามวิหารอัสสัมชัญ	1 วิหารหินอ่อนประดับกระจกสีสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ที่พิธิมิชซา
		2 อาคารศาลากลาง	2 ศาลากลางหรือโรงภาษีแห่งแรกของประเทศไทย

3.แขวงสุวรรณคี	1	1วัดพระศรีอุมาเทวี	1(วัดแขก)สร้างประมาณปี พ.ศ ๒๕๓๘
			เป็นวัดสำหรับผู้นับถือศาสนาฮินดู

7. กิจกรรมตามประเพณีที่สำคัญ โดดเด่น

กิจกรรม	ความสำคัญ	ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
นพวราตรี หรือเทศกาล ดูซาซร่า	กิจกรรมเฒ่าแม่	เดือนตุลาของทุกปี

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

1. จำนวนข้าราชการประจำ/ลูกจ้าง

ส่วนราชการในสำนักงานเขต	จำนวน (คน)					
	ข้าราชการ		ลูกจ้างประจำ		ลูกจ้างชั่วคราว	
	อัตราถือครอง	อัตราจริง	อัตราถือครอง	อัตราจริง	อัตราถือครอง	อัตราจริง
ฝ่ายปกครอง	13	15	13	15	3	5
ฝ่ายทะเบียน	16	16	0	1	1	1
ฝ่ายเทศกิจ	15	15	44	46	0	0
ฝ่ายการคลัง	14	15	0	2	2	2
ฝ่ายการศึกษา	6	6	2	2	0	0
ฝ่ายโยธา	14	17	29	24	5	5
ฝ่ายรายได้	13	13	2	2	0	0
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	11	12	2	2	0	0
ฝ่ายรักษาความสะอาด	9	12	301	343	126	142
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	10	12	2	2	3	3

2. จำนวนข้าราชการการเมือง

- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	1	คน
- สมาชิกสภาเขต	7	คน

3. รายได้ของสำนักงานเขต

ประเภทของรายได้	รายได้ (ล้านบาท)	
	ประมาณการ	รายได้จริง
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		705,447,549.39
- ภาษีบำรุงท้องที่		1,826,275.99
- ภาษีป้าย		22,566,927.22
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ระบุ)		23,068,446.00
- รายได้อื่น ๆ (ระบุ)		3,484,888.53

4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขต

ส่วนราชการในสำนักงานเขต	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	สนับสนุนงานประจำ	สนับสนุนงานยุทธศาสตร์
ฝ่ายปกครอง		
ฝ่ายทะเบียน		
ฝ่ายเทศกิจ		
ฝ่ายการคลัง		
ฝ่ายการศึกษา		
ฝ่ายโยธา		

ฝ่ายรายได้		
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ		
ฝ่ายรักษาความสะอาด		
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		
รวมงบประมาณ (ล้านบาท)		

งบสนับสนุนงานประจำและงานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงาน

5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	ที่ตั้ง	ภารกิจ/ความรับผิดชอบ
สน.บางรัก	ถ.นเรศ	
สน.ทุ่งมหาเมฆ		
สน.ยานนาวา		
โรงพยาบาลเลิศสิน	ถ.สีลม	
ศูนย์สาธารณสุข 23	ถ.สี่พระยา	
นยฝีกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตบางรี		
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	ถ.สี่พระยา	
รร.สตรีมหาพฤฒาราม	ถ.มหาพฤฒาราม	
รร.พุทธจักรวิทยา	ถ.พระรามสี่	

สรรพากรพื้นที่ 5	ตึก ITF ถ.สีลม	
สรรพากรพื้นที่ 22	ตึก อามีโก้ ถ.สีพระยา	
สำนักงานประกันสังคม กทม. พื้นที่ 4	สีลมซอย 10	
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	ถ.สาทรเหนือ	
บ.กสท โทรคมนาคมจำกัดมหาชน	ถ.เจริญกรุง	
รร.วัดหัวลำโพง	ถ.พระรามสี่	
รร.วัดแก้วแจ่มฟ้า	ถ.สีพระยา	
รร.วัดสวนพลู	ถ.เจริญกรุง	
รร.วัดม่วงแค	ถ.เจริญกรุง	
รร.วัดมหาพฤฒาราม	ถ.สีพระยา	
งานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาหลี	ถ.สาทรเหนือ	
งานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม	ถ.สาทรเหนือ	
สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา	ถ.พระรามสี่	
สถานเอกอัครราชทูตรัฐคูเวต	ถ.สาทรเหนือ	
สถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่า	ถ.สาทรเหนือ	
งานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส	ถ.เจริญกรุง	
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย	ถ.ทรัพย์	
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส	ถ.เจริญกรุง	

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทการใช้ที่ดิน	พื้นที่ (ตร.กม.)		
	ตามผังเมืองรวม	การใช้ที่ดินปัจจุบัน	การเปลี่ยนแปลง
1. ที่อยู่อาศัย			
2. พาณิชยกรรม	3890630.65		
3. อุตสาหกรรม			
4. คลังสินค้า			
5. อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม			
6. ชนบทและเกษตรกรรม			
7. อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมไทย			
8. สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการ			

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ (สำนักงานเขตบางรักยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล)

2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพื้นที่เขต

ประเภทถนน	จำนวน (สาย)	ระยะทาง (กม.)	สภาพถนน (จำนวนสาย)		
			ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ถนนสายหลัก	3	6.261		✓	
ถนนสายรอง	23	13.356		✓	
ตรอก ซอย	51	11.281			✓

จำนวนจุดตัดของถนนในพื้นที่เขต.....13.....จุด

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพื้นที่เขต

ชื่อสะพาน	ชื่อถนน	ชื่อทางแยก	ชนิดสะพาน	ความยาว(เมตร)	ช่องจราจร	ปีที่สร้าง
ไทย-เบลเยียม	พระรามที่ 4	วิฑู		500	4	
ไทย-ญี่ปุ่น	พระรามที่ 4	สามย่าน		1,100	4	

2.3 รูปแบบการเดินทางหลักในพื้นที่เขต

6 รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า BTS เรือ รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพื้นที่

ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในพื้นที่.....กิโลเมตร/ชั่วโมง

2.5 พื้นที่ที่มีปัญหาการจราจร

จุด/บริเวณที่การจราจรติดขัด	ช่วงเวลา	สาเหตุ

2.6 จำนวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ชื่อถนน/เส้นทาง	ต้นทาง	ปลายทาง	ระยะทาง (กม.)	สถิติผู้ใช้ทาง	สถิติอุบัติเหตุ
ถนนมหานคร	ถ.พระรามที่ 4	ถ.สว่าง	0.1		
ถนนสว่าง	ถ.มหานคร	ซอยแก้วฟ้า	0.39		
ซอยแก้วฟ้า	ถ.สว่าง	ถ.สี่พระยา	0.265		
ตรอกตลาดหมอเพ็ชรหมอลอย	ถ.สี่พระยา	ซอยสะพานยาว	0.22		
ซอยสะพานยาว	ตรอกหมอเพ็ชรหมอลอย	ถ.มหาเศรษฐี	0.195		
ซอยเจริญกรุง 43	ถ.มหาเศรษฐี	ถ.เจริญกรุง	0.275		
ซอยเจริญกรุง 30	ถ.เจริญกรุง	ถ.สี่พระยา	0.335		
ถนนเจริญกรุง	ซอยเจริญกรุง 43	ซอยเจริญกรุง 30	0.135		

จำนวนจุดจอดจักรยานในพื้นที่.....จุด

2.7 จำนวนท่าเทียบเรือในพื้นที่ (เรือโดยสาร) 2 ท่า

2.8 จำนวนจุดเชื่อมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จุดที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า) 4 จุด

2.9 ระยะเวลาเฉลี่ยที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากที่พัก/ที่ทำงานถึงบริการขนส่งสาธารณะ) 10 นาที

2.10 สภาพทางเท้าในพื้นที่ (ความเห็นที่มีต่อทางเท้าในพื้นที่) อยู่ในสภาพเรียบร้อย ประมาณ 80 %

2.11 ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน จำนวนรถยนต์ที่สามารถรองรับได้

ชื่ออาคาร/สถานที่จอดรถยนต์	เจ้าของ		รถยนต์ที่รองรับ
	ราชการ	เอกชน	(คัน)

2.12 จุดเสี่ยงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	สาเหตุ	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	การป้องกันแก้ไข
เชิงสะพานตากสินฝั่งขาเข้า	เป็นทางโค้งก่อนลงสะพาน	ประมาณ 10-15 ครั้ง/ปี	ลดความเร็ว
			ติดตั้งป้าย, สัญญาณเตือน

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

คูคลอง/ระบบการระบายน้ำ/การป้องกันน้ำท่วม

1. คูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่เขต

ชื่อคูคลอง	จาก	ถึง	กว้าง (ม.)	ยาว(ม.)	แนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม		การบุกรุกพื้นที่		ผู้รับผิดชอบ	
					มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	สนน.	สนข.
หัวลำโพงเก่า	ถ.สี่พระยา	ถนนสุรวงศ์	3.60-4.0	465		✓		✓		✓
หัวลำโพงเก่า	ซอยสหมิตร	ใต้ทางด่วน ซอยสว่าง	0.6	20		✓		✓		✓
คลองซุง	ซอยหลังโรงแรมแซงกรีล่า	แม่น้ำเจ้าพระยา	2.5	80		✓		✓		✓
สุรศักดิ์	ถนนศรีเวียง	ถนนสาทรเหนือ	4.6	33		✓		✓		✓
คูหลังเขตบางรัก	คลองหัวลำโพง	สำนักงานเขตบางรัก	3	117		✓		✓		✓
คูซอยสุขสันต์	ซอยหลังวัดหัวลำโพงเก่า	ซอยสุขสันต์	2.0-2.5	102		✓		✓		✓
คูข้างสถานทูตเมียนมาร์	ถนนสาทรเหนือ	ถนนสีลม	1.5-2.5	475		✓		✓		✓
คูซอยพิพัฒน์	ชุมชนซอยพิพัฒน์	คลองช่องนนทรี	2.6-3.0	365		✓		✓		✓
ลำกระโดงซอยปราโมทย์	ซอยปราโมทย์ 2	ซอยปราโมทย์ 3	1.7	4		✓		✓		✓
ช่องนนทรี	ถนนสุรวงศ์	ถนนสาทรเหนือ		745	✓			✓	✓	
ผดุงกรุงเกษม	ถนนพระรามที่ 4	แม่น้ำเจ้าพระยา		1,008	✓			✓	✓	
สาทร	ถนนพระรามที่ 4	แม่น้ำเจ้าพระยา		3,300	✓			✓	✓	

2. จุดอ่อนน้ำท่วม การท่วมขัง และการระบายน้ำ

บริเวณที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วม	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	สาเหตุ	ระยะเวลา เฉลี่ยใน	ผลกระทบต่อพื้นที่		
				มาก	ปานกลาง	น้อย
ถนนสุรวงศ์	4,500	ฝนตกหนัก	1 ชม.		✓	
ถนนศาลาแดง	5,700	ฝนตกหนัก	1 ชม.		✓	
ถนนสีลม	13,500	ฝนตกหนัก	1 ชม.	✓		
ซอยสาทร 6	2,500	ฝนตกหนัก	1 ชม.			✓

3. ปริมาณน้ำฝนรวมของพื้นที่.....มิลลิเมตร/ปี (ไม่มีการเก็บข้อมูล)

4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คือ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม

5. ช่องทางหลักในการระบายน้ำในพื้นที่เขตประกอบด้วยเปิดฝาท่อระบายน้ำเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงคลอง
สาทร, คลองช่องนนทรีและคลองผดุงกรุงเกษม ออกสู่อำเภอเจ้าพระยา

น้ำเสีย และการบำบัด

1. จำนวนคูคลอง แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐานในพื้นที่เขต.....แห่ง
2. ปริมาณการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่เฉลี่ย/วัน/คน.....ลบ.ม.
3. ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่เฉลี่ย/วัน/คน.....ลบ.ม.
4. พื้นที่ที่ได้รับการบริการของโรงบำบัดน้ำเสีย.....ตร.กม.
5. จำนวนผู้รับบริการบำบัดน้ำเสียจากกรุงเทพมหานคร.....303.....ราย

6. จำนวนและที่ตั้งของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในพื้นที่

ประเภทของกิจกรรม	ชื่อ	ที่ตั้ง	ผลกระทบต่อพื้นที่
ชุมชน	1.....		
	2.....		
โรงงาน	1.....		
	2.....		
ตลาด	1.....		
	2.....		
สถานประกอบการ	1.....		
	2.....		
	3.....		
อื่น ๆ (ระบุ)	1.....		
	2.....		

7. จำนวนสถานประกอบการที่จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย.....แห่ง

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

มูลฝอย/สิ่งปฏิกูล/ไขมัน

1. ปริมาณขยะต่อวันในพื้นที่..... 161.67ตัน

ขยะย่อยสลาย..... 100ตัน

ขยะรีไซเคิล..... 3ตัน

ขยะอันตราย..... 0.76ตัน

ขยะทั่วไป..... 4.62ตัน

2. ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้..... 223.40ลบ.ม./เดือน

3. ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้..... 110.32ลบ.ม. /เดือน

4. ร้านรับซื้อของเก่า ปริมาณการรับซื้อ ที่ตั้ง

ชื่อร้าน/สถานที่รับซื้อของเก่า	ที่ตั้ง	พื้นที่ร้าน (ตร.ม.)
ร้านพานิชย์เจริญ	ถ.มเหล็กข์	250
ร้านนายนคร	ถ.มเหล็กข์	150
ร้าน 3,5	ถ.มเหล็กข์	80

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่เฉลี่ย(ฝุ่นขนาดเล็ก).....ไมโครกรัม/ลบ.ม.

2. พื้นที่/บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

พื้นที่/บริเวณที่มีปัญหา	ช่วงเวลา	ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ	ผลกระทบ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด)

จุดที่	บริเวณ/สถานที่ตรวจวัด	ช่วงเวลาในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ

4. จุดตรวจวัดเสียงในพื้นที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด)

จุดที่	บริเวณ/สถานที่ตรวจวัด	ช่วงเวลาในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ

5. จุดตรวจวัดควันทํา(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด)

จุดที่	บริเวณ/สถานที่ตรวจวัด	ช่วงเวลาในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ

6. แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

ชื่อ	ที่ตั้ง	ประเภทของกิจกรรม	ผลกระทบ

7. จำนวนเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ (รอบปี)

เรื่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน	จำนวนเรื่องที่ได้รับการแก้ไข	หมายเหตุ
ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล			
ฝุ่น/อากาศ			
เสียง			
น้ำเสีย/การบำบัด			
น้ำท่วม			
พื้นที่สีเขียว/ต้นไม้			
อื่น ๆ (ระบุ)			

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

๓. แขนงสีลม	แออัด	ซอยพิพัฒน์ ๒	ซ.พิพัฒน์ ถ.คอนแวนต์	๕๒๒	๕๒๗	๑,๐๔๙	-	-
	แออัด	ซอยไวดี	ซ.สีลม ๑๔(ไวดี) ถ.สีลม	๑๒๒	๑๒๖	๒๔๘	-	-
	เมือง	ชุมชนศรีเวียง	ซ.เจริญเวียง ถ.เจริญกรุง	๑,๖๗๖	๑,๖๙๑	๓,๓๖๗	-	-
๔. แขนงบางรัก	เมือง	ซอยวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูน	ถ.เจริญกรุง ซอย ๓๔-๓๖	๕๒๕	๕๒๙	๑,๐๕๔	-	-

2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

แขวง	ประเภทชุมชน	ชื่อชุมชน	การศึกษา (ร้อยละ)			
			ประถมศึกษา	มัธยม	อุดมศึกษา	อื่น ๆ
1. แขวง.....	เคหะชุมชน	1.....				
		2.....				
		2.....				
		3.....				
	หมู่บ้านจัดสรร	1.....				
	อาคารสูง	1.....				
		2.....				

๒.แขวง สีพระยา	เคหะชุมชน	แฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก							๒๐,๐๐๐ ป
	เมือง	ตลาดสดเพชรพลอย							๑๕,๐๐๐ ป
	แออัด	ซอยหลังวัดหัวลำโพง							๑๐,๐๐๐ ป
	เมือง	ซอยสันติภาพ							๑๐,๐๐๐ ป
	เมือง	สมบุญณ์ปัญญา							๑๕,๐๐๐ ป
	เมือง	ซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า							๑๕,๐๐๐ ป
แขวงสีลม	แออัด	ซอยพิพัฒน์ ๒							๑๐,๐๐๐ ป
	แออัด	ซอยไวดี							๑๐,๐๐๐ ป
	เมือง	ชุมชนศรีเวียง							๒๐,๐๐๐ ป
แขวงบางรัก	เมือง	ซอยวัดม่วงแคและมัธยมศึกษารุณ							๑๕,๐๐๐ ป

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

แขวง	ประเภทชุมชน	ชื่อชุมชน	การมีส่วนร่วมทางการเมือง (ล่าสุด)	
			จำนวนผู้มีสิทธิ	ร้อยละผู้ใช้สิทธิ
๑.แขวงมหา พถนาราม			๑๐๐๔๑	
๒.แขวงสีพระยา			๘๙๑๙	
๓.แขวงสีลม			๘๑๗๔	
๔.แขวงบางรัก			๒๔๖๖	

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

๑. โรงเรียนในสังกัด กทม.แยกตามพื้นที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียนและจำนวนที่รับจริงตามปีการศึกษา

ระดับชั้น	ร.ร.วัดหัวลำโพง		ร.ร.วัดแก้วฟ้าแจ่มฟ้า		ร.ร.วัดสวนพลู		ร.ร.มหาพฤฒาราม		ร.ร.วัดม่วงแค	
	ความสามารถในการรับ	จำนวนรับจริง	ความสามารถในการรับ	จำนวนรับจริง	ความสามารถในการรับ	จำนวนรับจริง	ความสามารถในการรับ	จำนวนรับจริง	ความสามารถในการรับ	จำนวนรับจริง
อนุบาล1	60	51	30	13	30	23	30	17	30	7
อนุบาล 2	60	51	30	16	30	29	30	11	30	5
รวม	120	102	60	29	60	52	60	28	60	12
ประถมศึกษาปีที่ 1	60	58	30	22	30	20	30	15	30	8
ประถมศึกษาปีที่ 2	60	38	30	27	30	30	30	15	30	13
ประถมศึกษาปีที่ 3	60	31	30	19	30	34	30	15	30	7
ประถมศึกษาปีที่ 4	60	49	30	19	30	28	30	10	30	9
ประถมศึกษาปีที่ 5	60	43	30	19	30	32	30	16	30	12
ประถมศึกษาปีที่ 6	60	44	30	19	30	33	30	27	30	6
รวม	360	263	180	125	180	177	180	98	180	22
รวมทั้งสิ้น	480	365	240	154	154	229	240	126	240	67

2. จำนวนเด็กนักเรียนชาย หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น ภายโรงเรียนตามปีการศึกษา

โรงเรียนวัดมหาพฤฒา

รวม

ระดับชั้นเรียน	จำนวนห้อง	เพศ		รวม	เฉลี่ยต่อห้อง
		ชาย	หญิง		
อ.1	1	14	๓	17	17
อ.2	1	5	6	11	11
รวม	2	19	9	28	14
ป.1	1	7	9	16	16
ป.2	1	8	7	๑๕	15
ป.3	1	10	5	๑๕	15
ป.4	1	5	5	10	10
ป.5	1	6	9	๑๕	15
ป.6	1	13	14	27	27
รวม	6	49	49	98	16.33

โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

ระดับชั้นเรียน	จำนวน นร.ชาย	จำนวน นร.หญิง	รวม
อ.1	7	6	13
อ.2	7	9	16
ป.1	15	7	22
ป.2	12	15	27
ป.3	11	8	19
ป.4	10	9	19
ป.5	10	9	19
ป.6	7	12	19
รวม	79	75	154

โรงเรียนวัดสวนพลู

ระดับชั้นเรียน	จำนวน นร.ชาย	จำนวน นร.หญิง	รวม
อ.1	12	11	23
อ.2	19	10	29
ป.1	16	5	21
ป.2	18	12	30
ป.3	16	20	36
ป.4	16	12	28
ป.5	18	14	32
ป.6	16	17	33
รวม	131	101	232

โรงเรียนวัดม่วงแค

ระดับชั้นเรียน	จำนวน นร.ชาย	จำนวน นร.หญิง	รวม
อ.1	5	7	7
อ.2	1	5	5
ป.1	3	8	8
ป.2	5	13	13
ป.3	2	7	7
ป.4	4	9	9
ป.5	8	12	๑๒
ป.6	๒	6	6
รวม	30	37	67

โรงเรียนวัดหัวลำโพง

ระดับชั้นเรียน	จำนวน นร.ชาย	จำนวน นร.หญิง	รวม
อ.1	42	63	105
อ.2	29	18	47
ป.1	18	18	36
ป.2	16	21	37
ป.3	23	24	47
ป.4	19	18	37
ป.5	26	26	๕๒
ป.6	๒๓	25	38
รวม	196	203	399

3. จำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียนตามปีการศึกษา

ชั้น	จำนวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ			ประเภทความพิการ	นร.ต่างชาติ
	ชาย	หญิง	รวม		
อ.1					พม่า1/อินเดีย1
อ.2					มีนร.ต่างชาติ2
ป.1					พม่า3
ป.2	1	1	2	เรียนรู้อช้ากว่าปกติ	พม่า3
ป.3					เนปาล2/พม่า1
ป.4					เนปาล1
ป.5	1		1	ลึ้นไ้ก้สั้น	
ป.6					
รวม	2		3		มีนร.ต่างชาติ12

4. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สัญชาติ)

โรงเรียน	อาชีพ	รายได้ผู้ปกครอง	ศาสนา	สัญชาติ
รร.วัดหัวลำโพง	รับราชการร้อยละ1.96	น้อยกว่าหนึ่งหมื่นร้อยละ20.7	พุทธร้อยละ1.69	ไทยร้อยละ96.92
	ค้าขายร้อยละ22.69	หนึ่งหมื่น-สองหมื่นร้อยละ63.	อิสลามร้อยละ98.31	พม่าร้อยละ0.28
	รับจ้างร้อยละ75.35	สองหมื่นขึ้นไปร้อยละ ๑๕.69		ฟิลิปปินส์ร้อยละ2.80
รร.วัดแก้วแจ่มฟ้า	รับราชการร้อยละ4.18	น้อยกว่าหนึ่งหมื่นร้อยละ21.7	พุทธร้อยละ98	ไทยร้อยละ96
	ค้าขายร้อยละ36.71	หนึ่งหมื่น-สองหมื่นร้อยละ62.	อิสลามร้อยละ2	พม่าร้อยละ2.16
	รับจ้างร้อยละ59.11	สองหมื่นขึ้นไปร้อยละ 15.69		ฟิลิปปินส์ร้อยละ1.84
รร.วัดสวนพญู	รับราชการร้อยละ ๓	น้อยกว่าหนึ่งหมื่นร้อยละ80	พุทธร้อยละ 93.4	ไทยร้อยละ98
	ค้าขายร้อยละ 22	หนึ่งหมื่น-สองหมื่นร้อยละ15	อิสลามร้อยละ6.5	พม่าร้อยละ0.02
	รับจ้างร้อยละ 63	สองหมื่นขึ้นไปร้อยละ 5	คริสต์ร้อยละ 0.1	ฟิลิปปินส์ร้อยละ0.01
	อื่นๆ ร้อยละ 12			ลาว ร้อยละ1
รร.วัดมหาพฤฒาราม	รับราชการร้อยละ3.2	น้อยกว่าหนึ่งหมื่นร้อยละ63	พุทธร้อยละ 96	ไทยร้อยละ 96
	ค้าขายร้อยละ 96.8	หนึ่งหมื่น-สองหมื่นร้อยละ15	อิสลามร้อยละ 4	พม่าร้อยละ 3.17
		สองหมื่นขึ้นไปร้อยละ 22		ลาว ร้อยละ 0.79
รร.วัดม่วงแค	รับราชการร้อยละ7.14	น้อยกว่าหนึ่งหมื่นร้อยละ44.05	พุทธร้อยละ 82.14	ไทยร้อยละ 95
	ค้าขายร้อยละ16.67	หนึ่งหมื่น-สองหมื่นร้อยละ55.59	อิสลามร้อยละ1.19	พม่าร้อยละ 4
	รับจ้างร้อยละ 61.90		คริสต์ ร้อยละ 16.67	ลาว ร้อยละ1
	อื่นๆ ร้อยละ 14.29			

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา

โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่1										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	29	-	2	2	5	6	3	3	8		14	48.28
คณิตศาสตร์	29	-	2	1	5	7	6	1	7		14	48.28
วิทยาศาสตร์	29	-		1	5	7	6	4	6		16	55.17
สังคมศึกษาฯ	29	-	2	11	6	2	4	3	1		8	27.59
ประวัติศาสตร์	29	-	-		๒	7	11	6	3		20	68.97
สุขศึกษาและพละ	29	-	-		-	-	1	13	15		29	100
ศิลปะ	29	-	-		-	1	4	8	16		28	96.55
การงานอาชีพ	29	-	-		3	4	8	5	9		22	75.87
ภาษาต่างประเทศ	29	-	-		1	4	7	8	8		23	79.31
รายวิชาเพิ่มเติม												
คอมพิวเตอร์	29	-	-		3	2	10	3	11		24	82.76

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่2										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	19	-	-	1	2	5	7	2	2		11	57.89
คณิตศาสตร์	19	-	-	1	5	3	4	4	2		10	52.63
วิทยาศาสตร์	19	-	-	-	4	3	8	2	2		12	63.16
สังคมศึกษาฯ	19	-	-	-	5	4	8	-	2		10	52.63
ประวัติศาสตร์	19	-	-	-	3	6	6	2	2		10	52.63
สุขศึกษาและพละ	19	-	-	-	-	-	3	10	6		19	100
ศิลปะ	19	-	-	-	-	2	6	5	6		17	89.47
การงานอาชีพ	19	-	-	-	1	1	6	6	5		17	89.47
ภาษาต่างประเทศ	19	-	-	-	3	6	6	1	3		10	52.63
รายวิชาเพิ่มเติม												
คอมพิวเตอร์	19	-	-	-	-	2	1	11	5		17	89.47

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่3										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	18	-	-	5	1	-	6	3	3		12	66.67
คณิตศาสตร์	18	-	-	3	3	4	1	2	5		8	44.44
วิทยาศาสตร์	18	-	1	1	4	1	3	4	4		11	61.11
สังคมศึกษา	18	-	-	-	4	3		3	8		11	61.11
ประวัติศาสตร์	18	-	-	-	-	7	7	3	1		11	61.11
สุขศึกษาและพละ	18	-	-	-	-	-		2	16		18	100
ศิลปะ	18	-	-	-	-	2	3	4	9		16	88.89
การงานอาชีพ	18	-	-	-	1	5	3	3	6		12	66.67
ภาษาต่างประเทศ	18	-	-	5	6	-	3	1	3		7	38.89
รายวิชาเพิ่มเติม												
คอมพิวเตอร์	18	-	-	-	-	2	4	5	7		16	88.89

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่4										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	18	-	-		2	3	3	3	7		13	72.22
คณิตศาสตร์	18	-	-	3	5	4	1	2	3		6	33.33
วิทยาศาสตร์	18	-	3	3	3	3	-	3	3		6	33.33
สังคมศึกษา	18	-	-	3	2	3	4	1	5		10	55.56
ประวัติศาสตร์	18	-	-	-	2	9	1	1	5		7	38.89
สุขศึกษาและพละ	18	-	-	-	-	-	-	6	12		18	100
ศิลปะ	18	-	-	-	-	4	4	5	5		14	77.78
การงานอาชีพ	18	-	-	-	-	3	6	2	7		15	83.33
ภาษาต่างประเทศ	18	-	1	7	4	-	2	2	2		6	33.33
รายวิชาเพิ่มเติม												
คอมพิวเตอร์	18	-	-	-	-	4	5	3	6		14	77.78

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่5									จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้										
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	19	-	1			2	4	5	7	16	84.21
คณิตศาสตร์	19	-	1	2	4	4	5	2	1	8	42.11
วิทยาศาสตร์	19	-	1			6	2	8	2	12	63.16
สังคมศึกษา	19	-		1	1		6	2	9	18	94.74
ประวัติศาสตร์	19	-			1	8	5	1	4	10	52.63
สุขศึกษาและพละ	19	-					2	3	14	19	100
ศิลปะ	19	-				1	5	6	7	18	94.74
การงานอาชีพ	19	-				1	5	6	7	18	94.74
ภาษาต่างประเทศ	19	-	1	6	4	1	2	3	2	7	36.84
รายวิชาเพิ่มเติม											
คอมพิวเตอร์	19	-			1	1	5	6	6	17	89.47

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่6									จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้										
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	27	-	2		2	1	4	3	3	22	81.48
คณิตศาสตร์	27	-		7	7	7	2	2	2	6	22.22
วิทยาศาสตร์	27	-	2	5	4	3	5	4	4	13	48.15
สังคมศึกษา	27	-	2	2		3	2	6	12	20	74.07
ประวัติศาสตร์	27	-		2	3	3	11	6	2	19	7.37
สุขศึกษาและพละ	27	-					3	2	22	27	100
ศิลปะ	27	-		2	1	5	2	6	13	21	77.78
การงานอาชีพ	27	-			4	1	6	4	12	22	81.84
ภาษาต่างประเทศ	27	-	1	8	7	2	5		4	9	33.33
รายวิชาเพิ่มเติม											
คอมพิวเตอร์	27	-			3	3	8	4	9	21	77.78

โรงเรียนวัดสวนพลู

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่1									จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้										
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	30	-	3	1	8	1	4	7	6	17	56.67
คณิตศาสตร์	30	-	3	3	1	2	5	6	10	21	70
วิทยาศาสตร์	30	-	10	4	5	7	1	3	-	4	13.33
สังคมศึกษาฯ	30	-	4	1	4	8	6	2	5	13	43.44
สุขศึกษาและพละ	30	-	1	2	1	3	8	6	9	23	76.67
ศิลปะ	30	-	-	-	1	7	5	5	12	22	73.33
การงานอาชีพ	30	-	-	-	3	10	4	7	6	17	56.67
ภาษาต่างประเทศ	30	-	-	-	1	6	9	6	8	23	76.67

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่2									จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้										
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	30	-	9	3	2	5	3	3	5	11	36.67
คณิตศาสตร์	30	-	3	4	4	5	4	3	7	14	46.67
วิทยาศาสตร์	30	-	14	5	4	4	2	1	-	3	10.00
สังคมศึกษาฯ	30	-	5	1	3	5	3	4	9	16	53.33
สุขศึกษาและพละ	30	-	-	3	3	5	2	6	11	19	63.33
ศิลปะ	30	-	-	1	5	6	3	7	8	18	60.00
การงานอาชีพ	30	-	-	1	5	7	3	2	13	17	56.67
ภาษาต่างประเทศ	30	-	-	4	5	2	5	8	6	19	63.33

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่3									จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้										
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	9	1	8	4	6	1	2	3	6	11	36.33
คณิตศาสตร์	30	-	1	1	6	12	1	1	8	10	33.33
วิทยาศาสตร์	30	-	9	8	2	8	3	-	-	3	10.00
สังคมศึกษาฯ	30	-	3	3	6	5	3	8	2	13	43.33
สุขศึกษาและพละ	30	-	-	7	6	3	1	4	9	14	46.67
ศิลปะ	30	-	-	-	2	10	3	6	9	18	60.00
การงานอาชีพ	30	-	-	2	3	5	4	7	9	20	66.67
ภาษาต่างประเทศ	30	-	-	2	2	3	3	7	9	19	63.33

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่4										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	31	-	9	2	4	5	3	5	3	11	35.48	
คณิตศาสตร์	31	-	2	5	8	4	5	1	6	12	38.71	
วิทยาศาสตร์	31	-	6	6	15	1	3	-	-	3	9.68	
สังคมศึกษาฯ	31	-	3	3	2	4	4	3	12	19	61.29	
สุขศึกษาและพละ	31	-	-	3	5	7	1	7	8	16	51.61	
ศิลปะ	31	-	-	-	3	3	6	7	12	25	80.65	
การงานอาชีพ	31	-	2	-	-	5	4	7	15	26	83.87	
ภาษาต่างประเทศ	31	-	-	1	4	8	8	4	4	16	51.61	

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่5										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	32	-	-	1	2	4	5	9	11	25	78.13	
คณิตศาสตร์	32	-	6	7	4	4	2	3	4	9	25.00	
วิทยาศาสตร์	32	-	-	4	4	7	5	7	-	12	37.50	
สังคมศึกษาฯ	32	-	-	4	4	5	9	4	6	19	59.38	
สุขศึกษาและพละ	32	-	-	1	6	5	1	8	11	20	62.50	
ศิลปะ	32	-	-	-	8	1	2	4	17	123	71.88	
การงานอาชีพ	32	-	-	-	1	3	4	6	18	28	87.50	
ภาษาต่างประเทศ	32	-	-	-	4	4	9	4	6	19	59.38	

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่6										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	31	-	12	๑	5	3	3	2	4	9	30.00	
คณิตศาสตร์	31	-	16	3	๑	7	2	-	๑	3	10.00	
วิทยาศาสตร์	31	-	9	6	9	5	๑	-	-	๑	3.33	
สังคมศึกษาฯ	31	-	4	2	7	-	8	3	6	17	56.67	
สุขศึกษาและพละ	31	-	-	-	3	๑	6	7	13	26	86.67	
ศิลปะ	31	-	-	4	๑	6	8	3	8	19	63.33	
การงานอาชีพ	31	-	-	-	3	5	5	6	11	22	73.33	
ภาษาต่างประเทศ	31	-	-	๑	3	6	8	2	10	20	66.67	

โรงเรียนวัดม่วงแค

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1									หมายเหตุ
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้									
	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	-	-	1	-	-	-	1	10	ขาด 3คน	
คณิตศาสตร์	-	-	-	-	-	2	2	8	ขาด 3คน	
วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	3	2	4	3	ขาด 3คน	
สังคมศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	5	7	ขาด 3คน	
ประวัติศาสตร์	-	-	-	-	-	-	3	9	ขาด 3คน	
สุขศึกษาและพละ	-	-	-	-	-	-	7	5	ขาด 3คน	
ศิลปะ	-	-	-	-	-	1	7	4	ขาด 3คน	
การงานอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	12	ขาด 3คน	
ภาษาต่างประเทศ	-	-	-	2	2	-	7	2	ขาด 3คน	

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2									หมายเหตุ
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้									
	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	-	-	-	-	-	-	-	6		
คณิตศาสตร์	-	-	-	-	-	2	๑	7		
วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	3		-	๓		
สังคมศึกษาฯ	-	-	-	-	-	2	-	8		
ประวัติศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	8		
สุขศึกษาและพละ	-	-	-	-	-	-	๓	5		
ศิลปะ	-	-	-	-	-	-	๑	7		
การงานอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	๘		
ภาษาต่างประเทศ	-	-	-	2	-	1	๒	๓		

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3									หมายเหตุ
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้									
	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	-	-	-	-	-	-	2	8	ขาด ๑ คน	
คณิตศาสตร์	-	-	-	-	-		2	8	ขาด ๑ คน	
วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	1	3	1	1	ขาด ๑ คน	
สังคมศึกษาฯ	-	-	-	-	-		2	8	ขาด ๑ คน	
ประวัติศาสตร์	-	-	-	-	-	-	3	7	ขาด ๑ คน	
สุขศึกษาและพละ	-	-	-	-	-	-	5	5	ขาด ๑ คน	

ศิลปะ	-	-	-	-	-	-	-	10	ขาด ๑ คน
การงานอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	10	ขาด ๑ คน
ภาษาต่างประเทศ	-	-	-	-	3	1	1	3	ขาด ๑ คน

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4									หมายเหตุ
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้									
		0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	
ภาษาไทย	-	-	-	-	-	7	-	2	ขาด 2 คน	
คณิตศาสตร์	-	-	-	-	1	3	-	4	ขาด 2 คน	
วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	1	4	4	ขาด 2 คน	
สังคมศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	9	ขาด 2 คน	
ประวัติศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	9	ขาด 2 คน	
สุขศึกษาและพละ	-	-	-	-	-	-	1	8	ขาด 2 คน	
ศิลปะ	-	-	-	-	-	-	-	9	ขาด 2 คน	
การงานอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	9	ขาด 2 คน	
ภาษาต่างประเทศ	-	-	-	1	3	4	1		ขาด 2 คน	

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5									หมายเหตุ
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้									
		0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	
ภาษาไทย	-	-	-	-	-	-	-	5	ขาด 1 คน	
คณิตศาสตร์	-	-	-	-	4	-	-	-	ขาด 1 คน	
วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	2	3	-	ขาด 1 คน	
สังคมศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	5	ขาด 1 คน	
ประวัติศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	5	ขาด 1 คน	
สุขศึกษาและพละ	-	-	-	-	-	-	2	3	ขาด 1 คน	
ศิลปะ	-	-	-	-	-	-	2	3	ขาด 1 คน	
การงานอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	5	ขาด 1 คน	
ภาษาต่างประเทศ	-	-	-	1	1	-	2	1	ขาด 1 คน	

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6									หมายเหตุ
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้									
		0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	
ภาษาไทย	-	-	-	-	-	5	4	5		ขาด 1 คน
คณิตศาสตร์	-	-	-	1	2	8	4	-		ขาด 1 คน
วิทยาศาสตร์	-	-	-	1	3	7	4	-		ขาด 1 คน
สังคมศึกษา	-	-	-	-	-	-	7	5		ขาด 1 คน
ประวัติศาสตร์	-	-	-	-	-	-	8	5		ขาด 1 คน
สุขศึกษาและพละ	-	-	-	-	2	3	5	3		ขาด 1 คน
ศิลปะ	-	-	-	-	-	-	11	3		ขาด 1 คน
การงานอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	5		ขาด 1 คน
ภาษาต่างประเทศ	-	-	2	6	2	1	1	1		ขาด 1 คน

โรงเรียนมหาพฤฒาราม

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1									จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้										
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	13	-	0	2	1	2	2	1	5	8	61.53
คณิตศาสตร์	13	-	2	1	2	2	2	1	3	6	46.15
วิทยาศาสตร์	13	-	1	-	3	2	3	2	2	7	53.86
สังคมศึกษา	13	-	4	-	1	5	1	2	-	3	23.07
ประวัติศาสตร์	13	-	1	3	1	3	4	1	-	5	38.46
สุขศึกษาและพละ	13	-	-	-	-	3	4	4	2	10	76.92
ศิลปะ	13	-	-	-	1	1	3	1	7	11	86.61
การงานอาชีพ	13	-	4	-	-	1	6	1	1	8	61.53
ภาษาต่างประเทศ	13	-	3	1	1	4	1	2	1	4	30.76

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2									จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้										
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	15	-	2		2	3	1	1	7	9	60.00
คณิตศาสตร์	15	-	1	2	1	3	1	1	2	4	26.66
วิทยาศาสตร์	15	-	4	2	5	2	1	2		3	20.00
สังคมศึกษา	15	-		1	4	6	3		1	4	26.66
ประวัติศาสตร์	15	-		1	1	3	3	2		5	33.33
สุขศึกษาและพละ	15	-			6	3	6	1	5	12	80.00

ศิลปะ	15	-					1	5	9	15	100.00
การงานอาชีพ	15	-		1		2		6	6	12	80.00
ภาษาต่างประเทศ	15	-	4	2	3	1	2		3	5	33.33

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่3										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	11	-	2	1	1	2	2	1	2		5	45.45
คณิตศาสตร์	11	-	1	4	1	1	1	1	2		4	36.36
วิทยาศาสตร์	11	-		1	3	4	1	2			3	27.27
สังคมศึกษาฯ	11	-		1	4	2	3	1			4	36.36
ประวัติศาสตร์	11	-		1	2	7	1				1	9.90
สุขศึกษาและพละ	11	-				1	4	3	3		10	90.90
ศิลปะ	11	-						5	6		11	100.00
การงานอาชีพ	11	-		1	1	1	5	2	1		8	72.72
ภาษาต่างประเทศ	11	-	5			1	2		3		5	45.45

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่4										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	16	1	1		1	4	4	3	2		9	56.25
คณิตศาสตร์	16	1	1	2	1	2	6	1	2		9	56.25
วิทยาศาสตร์	16	1		1		1	9	1	3		13	81.25
สังคมศึกษาฯ	16	1	1	1	4	4	3	3			6	37.50
ประวัติศาสตร์	16	1			3	7	1	3			4	25.00
สุขศึกษาและพละ	16	1				1	5	4	5		14	87.50
ศิลปะ	16	1					3	2	10		15	93.75
การงานอาชีพ	16	1			1	1	2	3	8		13	81.25
ภาษาต่างประเทศ	16	1		2	1	2	6	1	1		8	50.00

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่5										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	24	-		5	2	9	4	4			8	33.33
คณิตศาสตร์	24	-	3	7	4	2	5	2	1		8	33.3
วิทยาศาสตร์	24	-	1	4	2	8	5	1	3		9	37.5
สังคมศึกษาฯ	24	-	1	4	5	9	4	1			5	20.83

ประวัติศาสตร์	24	-		3	6	6	8	1		5	20.83
สุขศึกษาและพละ	24	-			1	3	7	7	6	9	37.5
ศิลปะ	24	-				2	7	3	12	20	83.33
การงานอาชีพ	24	-			2	8	4	6	4	22	91.66
ภาษาต่างประเทศ	24	-	4	2	7	6	1	3	1	14	58.33

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	18	-	2	2	1	1	7	1	4		12	66.66
คณิตศาสตร์	18	-	5	1	5	2	2	2	1		5	27.77
วิทยาศาสตร์	18	-			2	2	4	6	4		14	77.77
สังคมศึกษาฯ	18	-	1	3	3	3	4	3	3		10	55.55
ประวัติศาสตร์	18	-	1	3	2	6	2	2	2		6	33.33
สุขศึกษาและพละ	18	-			1	1	3	4	9		16	88.88
ศิลปะ	18	-				3	1	3	11		14	77.77
การงานอาชีพ	18	-		2	2	1	4	3	6		13	72.22
ภาษาต่างประเทศ	18	-	1	2	1	5	4	2	3		9	50.50

โรงเรียนวัดหัวลำโพง

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	29	-	-	๒	5	๒	4	6	10		20	68.97
คณิตศาสตร์	29	-	-	๑		๒	4	๓	19		26	89.66
วิทยาศาสตร์	29	-	-			๓	๒	7	17		26	89.66
สังคมศึกษาฯ	29	-	-		๒	๒	10	10	5		25	86.21
สุขศึกษาและพละ	29	-	-				๑	5	23		29	100.00
ศิลปะ	29	-	-			๓	๓	10	13		26	89.66
การงานอาชีพ	29	-	-			๓	5	8	13		26	89.66
ภาษาต่างประเทศ	29	-	-		๒	๒	9	13	๒		22	75.86
เพิ่มเติมภาษาจีน	29	-	-		๑		6	๓	19		28	96.55

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่1									จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้										
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	29	-	-	๒	5	๒	4	6	10	20	68.97
คณิตศาสตร์	29	-	-	๑		๒	4	๓	19	26	89.66
วิทยาศาสตร์	29	-	-			๓	๒	7	17	26	89.66
สังคมศึกษาฯ	29	-	-		๒	๒	10	10	5	25	86.21
สุขศึกษาและพละ	29	-	-				๑	5	23	29	100.00
ศิลปะ	29	-	-			๓	๓	10	13	26	89.66
การงานอาชีพ	29	-	-			๓	5	8	13	26	89.66
ภาษาต่างประเทศ	29	-	-		๒	๒	9	13	๒	22	75.86
เพิ่มเติมภาษาจีน	29	-	-		๑		6	๓	19	28	96.55

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่2									จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้										
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	34	๒	-	๒	4	๕	6	5	10	21	61.76
คณิตศาสตร์	34	๒	-	๓	๑	๕	6	๒	๑๕	23	67.65
วิทยาศาสตร์	34	-	-	๑	6	๔	๕	๓	๑๕	23	67.65
สังคมศึกษาฯ	34	-	-		๓	๗	8	6	10	24	70.59
สุขศึกษาและพละ	34	-	-			๓	๒	8	21	31	91.18
ศิลปะ	34	-	-			๓	๒	13	16	31	88.24
การงานอาชีพ	34	-	-			๔	6	6	18	30	64.71
ภาษาต่างประเทศ	34	-	-	๑	๓	๘	9	9	๔	22	64.71
เพิ่มเติมภาษาจีน	24	-	๑	5		๑	5	5	8	17	70.83

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่3										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	47	-	-	2	9	5	12	8	11		31	65.96
คณิตศาสตร์	47	-	1	2	6	6	15	6	11		32	68.09
วิทยาศาสตร์	47	-	-	1	3	10	13	10	10		33	70.21
สังคมศึกษาฯ	47	-	-	1	4	6	10	16	10		36	76.6
สุขศึกษาและพละ	47	-	-				4	18	25		47	100
ศิลปะ	47	-	-		1	5	3	18	20		41	87.23
การงานอาชีพ	47	-	-			13	4	14	16		34	72.34
ภาษาต่างประเทศ	47	-	-	3	5	9	14	9	7		30	63.83
เพิ่มเติมภาษาจีน	47	-	1			2	5	2	14		21	91.3

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่4										จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้											
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00			
ภาษาไทย	33	-	-	2	7	1	7	6	10		23	69.7
คณิตศาสตร์	33	-	1	1	1	4	3	4	20		27	81.82
วิทยาศาสตร์	33	-	-		1	1	11	12	8		31	93.94
สังคมศึกษาฯ	33	-	-	1	4	4	8	7	9		24	72.73
สุขศึกษาและพละ	33	-	-		1			6	26		32	96.97
ศิลปะ	33	-	-			1	2	8	22		32	96.97
การงานอาชีพ	33	-	-		5	5	10	3	10		23	69.7
ภาษาต่างประเทศ	33	-	-	13	3	2	7	9	9		25	75.76
เพิ่มเติมภาษาจีน	33	-	1	1		3	7	1	23		31	93.94

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่5									จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้										
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	33	-	-	2	7	1	7	6	10	23	69.7
คณิตศาสตร์	33	-	1	1	1	4	3	4	20	27	81.82
วิทยาศาสตร์	33	-	-		1	1	11	12	8	31	93.94
สังคมศึกษาฯ	33	-	-	1	4	4	8	7	9	24	72.73
สุขศึกษาและพละ	33	-	-		1			6	26	32	96.97
ศิลปะ	33	-	-			1	2	8	22	32	96.97
การงานอาชีพ	33	-	-		5	5	10	3	10	23	69.7
ภาษาต่างประเทศ	33	-	-	13	3	2	7	9	9	25	75.76
เพิ่มเติมภาษาจีน	33	-	1	1		3	7	1	23	31	93.94

กลุ่มสาระการ เรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่6									จำนวน นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป	ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ3 ขึ้นไป
	จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้										
	จำนวนที่เข้าสอบ	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00		
ภาษาไทย	33	-	-	2	5	2	10	3	11	24	72.73
คณิตศาสตร์	33	-	-	3	5	6	8		11	19	57.58
วิทยาศาสตร์	33	-	-		5	3	13	3	9	25	75.76
สังคมศึกษาฯ	33	-	-		3	6	10	6	8	24	72.73
สุขศึกษาและพละ	33	-	-					5	28	33	100
ศิลปะ	33	-	-			1	7	11	14	32	96.97
การงานอาชีพ	33	-	-			7	3	11	12	26	78.79
ภาษาต่างประเทศ	33	-	-	1		4	4	9	15	28	84.85
เพิ่มเติมภาษาจีน	33	-	-	1	4	6	8	3	11	22	66.67

6. ผลคะแนนระดับประเทศของโรงเรียนในสังกัด กทม. ใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

1. ผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O - Net)

สาระวิชา	จำนวนคน	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เฉลี่ยร้อยละ	จำนวนร้อยละของ นร.ที่ได้	
					คะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่าง	
					นักเรียน	ร้อยละ
คณิตศาสตร์	18	44.72	18.59	44.72	8	44.44
ภาษาไทย	18	45.67	16.83	45.67	9	50
วิทยาศาสตร์	18	33.06	9.27	33.06	5	27.78
สังคมศึกษาฯ	18	37.44	12.27	37.44	8	44.44
สุขศึกษาและพละ	18	65.33	14.24	65.33	13	72.22
ศิลปะ	18	48.06	14.64	48.06	11	61.11
การงานอาชีพ	18	54.22	18.58	54.22	8	44.44
ภาษาต่างประเทศ	18	27.78	10.54	27.78	3	16.67

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สาระวิชา	ดีมาก		ดี		พอใช้		ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ		ไม่ผ่านเกณฑ์	
	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
คณิตศาสตร์	-	-	-	-	2	8.33	22	91.66	-	-
ภาษาไทย	-	-	-	-	2	8.33	19	79.16	3	8.33
วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	22	91.66	2	12.5
สังคมศึกษาฯ	-	-	-	-	1	4.16	20	83.33	3	-
สุขศึกษาและพละ	-	-	-	-	1	4.16	23	95.83	-	29.16
ศิลปะ	1	4.16	1	4.16	4	16.66	11	45.83	7	-
การงานอาชีพ	-	-	2	8.33	2	8.33	20	83.33	-	4.16
ภาษาต่างประเทศ	3	12.5	5	20.83	5	20.83	10	14.66	1	-

โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

สาระวิชา	จำนวนคน	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เฉลี่ยร้อยละ	จำนวนร้อยละของ นร. ที่ได้	
					คะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่าง	
					นักเรียน	ร้อยละ
คณิตศาสตร์	27	41.95	14.80	-	22	81.48
ภาษาไทย	27	55.78	15.22	-	19	70.37
วิทยาศาสตร์	27	38.35	8.71	-	15	55.56
สังคมศึกษาฯ	27	42.89	10.89	-	17	62.96
ภาษาต่างประเทศ	27	35.83	15.87	-	14	51.85

โรงเรียนวัดสวนพลู

ระดับ	ปี	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกับระดับประเทศ	คะแนนเฉลี่ย							กอท.
			ไทย	คณิต	วิทย์	สังคมฯ	อังกฤษ	สุขฯ	ศิลปะ	
ป.6	2554	คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน	51.58	48.47	34.9	50.67	68.54	56.32	46.88	58
		คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน	50.04	52.4	40.82	52.22	38.37	58.87	46.75	55.38
	2555	คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน	49.87	37.1	38.79	46.26	39.84	55.87	56.77	59.23
		คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน	45.68	35.77	37.46	44.22	36.99	54.84	52.27	53.85
	2556	คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน	44.53	35.83	34.48	40.13	30.92	64.67	50.83	54.93
		คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน	45.02	41.95	37.4	38.31	33.82	67.69	47.14	53.16.

โรงเรียนวัดม่วงแค

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

รายวิชา	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
ภาษาไทย	64.00	28.00	44.57	49.59	45.31	45.02
คณิตศาสตร์	45.00	15.00	28.57	49.32	41.26	41.95
วิทยาศาสตร์	53.00	18.00	35.75	40.85	36.67	37.4
สังคมศึกษาฯ	56.00	22.00	36.00	42.44	38.78	38.31
สุขศึกษา	80.00	24.00	64.57	68.95	65.49	61.69
ศิลปะ	75.00	20.00	50.00	52.45	50.05	47.14
การงานอาชีพฯ	76.00	16.00	51.43	58.70	55.18	53.16
ภาษาอังกฤษ	35.00	12.50	26.96	41.70	31.78	33.82

โรงเรียนวัดหัวลำโพง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

รายวิชา	จำนวนผู้เข้าสอบ	ส่วนเบี่ยงเบน		คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	มัธยมศึกษา	ฐานนิยม
		คะแนนเฉลี่ย	มาตรฐาน				
คณิตศาสตร์	33.00	40.00	15.72	70.00	15.00	35.00	20.00
วิทยาศาสตร์	33.00	36.76	11.66	61.50	17.00	35.00	32.00
สุขศึกษา	33.00	62.91	15.23	84.00	16.00	68.00	68.00
ศิลปะ	33.00	50.45	16.11	75.00	10.00	50.00	40.00
การงานอาชีพฯ	33.00	54.55	12.68	80.00	32.00	56.00	56.00

7. จำนวนเด็กลาออกกลางคัน การซ้ำชั้น การขาดเรียน/สาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา

โรงเรียน	นร.ลาออก	นร.ซ้ำชั้น	นร.ที่ขาดเรียน	สาเหตุ
วัดหัวลำโพง	-	-	-	-
วัดแก้วแจ่มฟ้า	-	-	-	-
วัดสวนพลู	11	-	-	-
วัดมหาพฤฒาราม	-	-	-	-
วัดม่วงแค	2	-	7	เดินทางไปต่าง
	-	-	-	ปท. ติดต่อไม่ได้
รวม	13	-	7	-

8. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศึกษา

โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วิชาเอก	ชั้นที่สอน
๑	นายวรกิตติ ศรีอำอ่วม	ชำนาญการ	บริหารการศึกษา	
๒	นางวิมล คำมัน	ชำนาญการ	คหกรรมฯ	อนุบาล
๓	นางปรัชญา ตุ่มเพชร	ชำนาญการพิเศษ	นาฏศิลป์	นาฏศิลป์
4	นายสรารุท เป้มทองรอง	ชำนาญการพิเศษ	ภาษาไทย	ภาษาไทย
5	น.ส.รัชนี ชันโคกกรวด	ชำนาญการ	คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์
6	นายเกรียงไกร ประทีปทอง	ชำนาญการ	พลศึกษา	พลศึกษา
7	น.ส.อติทยา สีสิม	ครูผู้ช่วย	ประถมศึกษา	อนุบาล
8	น.ส.ปิยการณิ ขาวหนูนา	ครูผู้ช่วย	คอมพิวเตอร์	กอท.
9	น.ส.สมฤดี ทูมหอม	ครูผู้ช่วย	สังคมศึกษา	สังคมศึกษา
10	นางนุชรี ดวงไชย	ครูผู้ช่วย	บรรณารักษ์ฯ	ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วิชาเอก	ชั้นที่สอน
๑	น.ส.สมศรี พึ่งสุข	ผู้อำนวยการ	การวัดและประเมินผลการศึกษา	
๒	นายสุรเดช ศรีโชติ	ครู คศ.3	ศิลปศึกษา	ป.1.6
๓	นางวารุณี เล้าเจริญ	ครู คศ.2	ภาษาอังกฤษ	ป.1 ป.4-6
4	นางเพลินจิตร สถิตยชนม์	ครู คศ.2	การประถมศึกษา	ป.4-6
5	น.ส.จุฑารัตน์ กล่อมมิตร	ครู คศ.2	วิทยาการคอมพิวเตอร์	ป.1-6
6	น.ส.วิลักษณ์ ธรรมสมบัติ	ครู คศ.2	คณิตศาสตร์	ป.3-6
7	น.ส.รัชดาวรรณ โชติกุล	ครู คศ.2	ชีววิทยาประยุกต์	ป.1-6
8	นางปิยะลักษณ์ สายแสน	ครู คศ.2	การประถมศึกษา	อนุบาล1 ป.1 ป.3
9	น.ส.พรทิพย์ เนียมหอม	ครู คศ.1	นาฏศิลป์ไทย	ป.1-6
10	น.ส.อมรรัตน์ สมบัติ	ครู คศ.1	การศึกษาปฐมวัย	อนุบาล2
11	น.ส.ปาริชาติ ปุงคานนท์	ครูผู้ช่วย	สารสนเทศทั่วไป	ป.1 - 6

โรงเรียนวัดสวนพลู

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วิชาเอก	ชั้นที่สอน
๑	นางจรรยา วาทีทอง	ผอ.สถานศึกษา	-	

๒	นางนฤชา สุรปรกรณ์กุล	ครู คศ.3	ภาษาอังกฤษ	ป.6
๓	นางศิริพันธ์ บุญเสริมสุข	ครู คศ.2	นาฏศิลป์	อนุบาล2
4	น.ส.อนุสรา แสนตน	ครู คศ.1	คณิตศาสตร์	ป.2
5	น.ส.ภาสินี สุวรรณโก	ครู คศ.1	สังคมศึกษา	ป.1
6	น.ส.นุชวรา บุญใบ	ครู คศ.1	วิทยาศาสตร์	ป.5
7	น.ส.จิตราพร สามารถ	ครู คศ.1	ภาษาไทย	ป.3
8	น.ส.ภิญรดา ภูวนคณาวุฒิ	ครู คศ.1	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ป.4
9	น.ส.พิมพ์วิทย์ ตรีห์สัด	ครูผู้ช่วย	บรรณารักษ์	อนุบาล1
10	นายสุภกฤต ดอนกันหา	ครูผู้ช่วย	พลศึกษา	ครูพิเศษ

โรงเรียนวัดหัวลำโพง

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วิชาเอก	ชั้นที่สอน
1	นางนพรัตน์ ศรีเพ็ชร	ผอ.ชำนาญการพิเศษ	บริหารการศึกษา	
2	นายสุวิชา พันธุ์บุญปลูก	รผอ.ชำนาญการ	บริหารการศึกษา	
3	น.ส.กฤติกา จันทร์ไธ	ครู	พลศึกษา	พลศึกษา
4	นางกนกพร เชื้องพงค์	ครู	การศึกษาปฐมวัย	อนุบาล
5	นางสุกัญญา เขตดวงษ์	ครู	บรรณารักษ์และสารสนเทศ	คณิต ห้องสมุด
6	นางณฤดี วชิรวรวงศ์	ครูชำนาญการ	ปฐมวัย/ภาษาไทย	อนุบาล
7	น.ส.จุฑารัตน์ คตนะวม	ครูชำนาญการ	การประถมศึกษา	ภาษาไทย
8	นางวลีนุช จันมา	ครูชำนาญการ	การประถมศึกษา	ภาษาไทย คณิต
9	นางฐาปณี เกตุภูเขียว	ครู	คหกรรมศาสตร์	กอท. ภาษาไทย คณิต
10	น.ส.วิจิตรา ท่องคง	ครู	เคมี	วิทย์ ภาษาไทย
11	น.ส.จีรภรณ์ รัมพณีนิล	ครู	การประถมศึกษา	ภาษาไทย สังคม
12	น.ส.ประไพพิศ วัชรวทรัพย์	ครูชำนาญการพิเศษ	สังคม	สังคม
13	น.ส.สมหมาย ทัพเพ็ชร	ครูชำนาญการ	การประถมศึกษา	วิทย์ ภาษาไทย
14	นายณัฐพล พรหมมานนท์	ครูชำนาญการ	ดนตรี	ดนตรี คณิต
15	น.ส.กิตติยา สืบสง	ครูผู้ช่วย	ศิลปะ	ศิลปะ คณิต
16	น.ส.บัวพันธ์ เสารคำ	ครูผู้ช่วย	ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
17	น.ส.ยุพา ศรีนิล	ครูผู้ช่วย	คอมพิวเตอร์	คอมฯ คณิต

ด้านสังคม

1. จำนวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน และได้รับการดูแล

ประเภท	จำนวน (ราย)		หมายเหตุ
	ลงทะเบียน	ได้รับการบริการ	
ผู้พิการ	๖,๙๒๐	๖,๑๙๒	
ผู้สูงอายุ	๓๙๐	๓๕๐	

2. จำนวนเด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ประเภท	จำนวน (ราย)		หมายเหตุ
	สำรวจ	ได้รับการบริการ	
เด็กเร่ร่อน			
คนไร้บ้าน			

3. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/จำนวนนักเรียน

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	ที่ตั้ง	จำนวนเด็ก

4. จำนวนห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือ/ผู้ใช้บริการ

ประเภท	จำนวน (แห่ง)	ผู้ใช้บริการ (เฉลี่ย/เดือน)
ห้องสมุดประชาชน		
บ้านหนังสือ		

5. จำนวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬาและการให้บริการ

ประเภท	สมาชิก (ราย)	จำนวน ผู้ใช้บริการ (เฉลี่ย/เดือน)
ศูนย์เยาวชน		
ศูนย์กีฬา		

12. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการลดหย่อนค่าเล่าเรียนในการอบรมพัฒนาอาชีพ

ผู้สูงอายุ ราย

ผู้พิการ ราย

ผู้ด้อยโอกาส ราย

13. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย

ผู้สูงอายุ ๑ ราย

ผู้พิการ ราย

ผู้ด้อยโอกาส ราย

14. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับสวัสดิการกองทุนออมหรือกองทุนชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ

ผู้สูงอายุ ราย

ผู้พิการ ราย

15. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ เรื่อง

16. เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง ราย

17. เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์ รាយ
18. เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รាយ
19. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีรายได้ที่มั่นคง ราย
20. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีอาชีพที่มั่นคง ราย
21. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการประกอบอาชีพ ราย
22. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับการจดทะเบียนในฐานะข้อมูล ราย
23. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองและความปลอดภัยในการทำงาน ราย

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้

1. การมีงานทำ

o ผู้มีงานทำและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มีงานทำ/ผู้ว่างงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

ผู้มีงานทำ	ราย
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	บาท/เดือน

2. ตลาด/ตลาดนัด

ชื่อตลาด	ที่ตั้ง/บริเวณ	เจ้าของ		จำนวนแผง
		กทม.	เอกชน	

3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

จุดผ่อนผัน/บริเวณ	จำนวน		หมายเหตุ
	แผง	ผู้ค้า (ราย)	
1. หน้าร้านกาแฟเขาช่อง	7	7	
2. หัวมุมถนนถนนนิยะ	20	20	
3. ซอยสีลม 5	71	71	
4. ถนนคอนแวนต์	73	73	
5. หน้าไปรษณีย์กลาง	20	20	

6. ถนนมหาพฤกษ์มาราม	11	11	
7.ปากซอยจอมสมบุญ	6	6	
8. ปากซอยพระนคร	31	31	
9. ซอยสว่าง	12	12	
10. ถนนสุวงศ์ขาออก	3	3	
11. หัวมุมถนนมเหล็ก	17	17	
12. หน้าห้างเซ็นทรัล	22	22	
13. ปากซอยสีลม 12	24	24	
14. ซอยสีลม 9 (สาทร 10,12)	29	29	

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พื้นที่

พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ ไร่

จำนวนเกษตรกร ราย

ผลผลิต (ระบุชนิด/ประเภท/ช่วงเวลาที่ได้ผลผลิต/ผลผลิตต่อไร่)

1.....

ผลิตภัณฑ์ BANGKOK BRAND

๑. สร้อยคอไพลินทอง

๒. ขนมเปี๊ยะ

๓. คชฉัตรบุชาเปลือกไขว้จิตร

แขวง	สถานประกอบการ (ต่อ)		
	ร้านขายทอง	ร้านอาหาร	แผงอาหารริมบาทวิถี
แขวง.....			
แขวง.....			

7. การท่องเที่ยว

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ๕ แห่ง

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว	จำนวน (แห่ง)	ช่วงเวลาที่มีการท่องเที่ยว
๑. ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิต	๑	ตลอดปี
ดั้งเดิม		
๒. ด้านศิลปวัฒนธรรม	๔	ตลอดปี
สถาปัตยกรรมและ		
ประวัติศาสตร์		

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรม	ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม	จำนวนนักท่องเที่ยว	งบประมาณที่ใช้
๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์	๒๙มี.ค.๕๗ ถึง ๒๖ เทพ.๕๗	๒๐๐	
ในครอบครัว			
๒. ส่งเสริมการอ่าน	๒๘-มิ.ย.-๐๐	๓๐๐	
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้	๕-ก.ค.-๐๐	๒๐๐	๕๐,๐๐๐

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว บาท/คน/วัน

เรื่องร้องเรียนของนักท่องเที่ยว เฉลี่ย เรื่อง/เดือน

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. สถิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ประเภท	จำนวน (ครั้ง/คดี)	หมายเหตุ
อาชญากรรม		
- ทำร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์		
- การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	90	
อุบัติเหตุทางถนน		
อัคคีภัย	3	
อาคารทรุด/ถล่ม	0	
ป้ายล้ม	0	
สารเคมีรั่วไหล	0	
อื่น ๆ (ระบุ)		

2. การป้องกัน

2.1 จำนวนป้าย/อาคารเสียงภัย/

ประเภท	จำนวน	หมายเหตุ
ป้ายขนาดใหญ่	10	
อาคารเสียงภัย	164	

2.2 จำนวนจุดเสี่ยงในพื้นที่ จุด

บริเวณ/พื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง	วิธีการป้องกัน/แก้ไข	หมายเหตุ

2.3 จำนวนจุดติดตั้งและจำนวนกล้อง cctv ในพื้นที่ จุด ตัว

2.4 จำนวนไฟส่องสว่างในพื้นที่ ประมาณ 4000 ดวง

2.5 จำนวนสถานีและพื้นที่การให้บริการของสถานีตำรวจในพื้นที่

สถานี	พื้นที่ให้บริการ
บางรัก	เขตบางรัก
ยานนาวา	เขตบางรัก
ทุ่งมหาเมฆ	เขตบางรัก

2.6 จำนวนสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิง/หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

จำนวนสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สถานี	
จำนวนสถานีดับเพลิง	1	สถานี	สถานีดับเพลิงบางรัก
จำนวนหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในพื้นที่	แห่ง	
จำนวนมูลนิธิกุ๊กกั๊กในพื้นที่	2	มูลนิธิ	มูลนิธิร่วมกตัญญู, มูลนิธิฮารูน

2.7 ความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 5-10 นาที

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง (หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ)

1. สถิติการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้ง	เขตปกครอง	ผู้มีสิทธิ	ผู้มาใช้สิทธิ	ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ	บัตรดี	ร้อยละของบัตรดี	บัตรเสีย	เสียบัตรไม่ประสงค์		ร้อยละของบัตรไม่ประสงค์
4	บางรัก	32,856	21,740	66.17	21	97.01	294	1.35	356	1.64

2. จำนวนชมรม มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขต (จำนวนสมาชิก/กิจกรรมต่อปี)

ชื่อองค์กร	ที่ตั้ง	สมาชิก(ราย)	กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่	จำนวนครั้ง

หมายเหตุ - ไม่มีมูลนิธิ หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขต

3. จำนวนอาสาสมัครต่าง ๆ

อาสาสมัคร	จำนวน (คน)	หมายเหตุ
- อาสาสมัครศูนย์เยาวชน กทม.	5.00	
- อาสาสมัครห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้		
- อาสาสมัครบ้านหนังสือ		
- อาสาสมัครดนตรี		
- อาสาสมัครศูนย์กีฬา		
- อาสาสมัครศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)		
- อาสาสมัครลานกีฬา	4	

- อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	5	
- อาสาสมัครด้านคนพิการ	1	
- อาสาสมัคร อปพร.	50	
- อาสาสมัครสาธารณสุข	-	
- อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด	59	
- อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน	1	
- อาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม		
- อาสาสมัครชักลากมูลฝอย	3	
- อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	2.00	
- อื่น ๆ (ระบุ)		

ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต

ด้าน	ประเด็นปัญหา/สถานการณ์	ผลกระทบต่อพื้นที่	แนวทางแก้ไข
1. ด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน			
2. ด้านสังคม			
3. ด้านเศรษฐกิจ			
4. ด้านสิ่งแวดล้อม			
5. ด้านสาธารณสุข			
6. ด้านการบริหารจัดการ			
7. อื่น ๆ (ระบุ)			